

Số: /TB-UBND

Tủa Chùa, ngày tháng 3 năm 2022

THÔNG BÁO
Kết luận Phiên họp UBND huyện tháng 02/2022

Ngày 28/02/2022, UBND huyện Tủa Chùa chức Phiên họp UBND huyện tháng 02/2022. Tham dự phiên họp có đồng chí Bí thư Huyện ủy; đại diện lãnh đạo HĐND huyện; Lãnh đạo UBND huyện; các đồng chí Ủy viên UBND huyện; đại diện lãnh đạo: Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện; Văn phòng Huyện ủy; các phòng: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện; Chi cục Thống kê huyện, Hạt Kiểm lâm, Kho bạc Nhà nước huyện, Chi cục Thuế Khu vực Tuần Giáo - Tủa Chùa, Bảo hiểm xã hội huyện; Trung tâm Y tế huyện; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện; các Ban của HĐND huyện; Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, thị trấn và một số thành phần khác có liên quan.

Tại Phiên họp UBND huyện đã thảo luận và thống nhất các nội dung cụ thể như sau:

I. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện

Qua báo cáo của Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch, trong thời gian tới tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn huyện sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp nhất là ở một số cơ sở như xã Tủa Thành và thị trấn Tủa Chùa. UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn không lơ là, chủ quan, tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về công tác phòng chống dịch; trong đó quan tâm phát huy các tổ giám sát cộng đồng trên địa bàn để giám sát chặt chẽ các trường hợp điều trị F0 và cách ly F1 tại nhà; xã nào để dịch lan lan rộng thì Chủ tịch UBND xã đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện.

Giao Trung tâm Y tế huyện chủ trì, phối hợp với các xã, thị trấn tiếp tục rà soát danh sách các đối tượng tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn huyện; trong đó làm rõ lý do các trường hợp tiêm mũi 02/đối tượng từ 12-<18 tuổi (*mới đạt 81,2%, thấp hơn so với mặt bằng chung của tỉnh*) và các trường hợp trẻ từ 5-7 tuổi để kịp thời tập trung hoàn thành tiêm khi được phân bổ vắc xin.

Giao đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện - phụ trách lĩnh vực Y tế chỉ đạo thống nhất các cơ quan Y tế, Tài chính - Kế hoạch mua sắm các thiết bị để phòng chống dịch trên địa bàn.

II. Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 02 tháng đầu năm 2022; giải pháp thực hiện nhiệm vụ 10 tháng năm 2022 và Báo cáo kết quả giải ngân vốn đầu tư năm 2021, tình hình, tiến độ thực hiện các chương trình, dự án đầu tư năm 2022 trên địa bàn huyện

Cơ bản nhất trí với 02 dự thảo Báo cáo do Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện trình bày. Để đảm bảo các chỉ tiêu theo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 đã ban hành, đề nghị các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn quan tâm phối hợp, tập trung tổ chức triển khai các nội dung nhiệm vụ đã được UBND huyện giao. Đối với tình hình thực hiện, giải ngân các dự án đầu tư trên địa bàn yêu cầu các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư, quản lý điều hành dự án trên địa bàn tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án và giải ngân các nguồn vốn đầu tư các nguồn vốn đầu tư theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh tại Thông báo số 433-TB/TU ngày 11/02/2022 của Tỉnh ủy Điện Biên về kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh; Công văn số 478/UBND-TH ngày 24/02/2022 của UBND tỉnh Điện Biên về việc triển khai thực hiện Thông báo số 433-TB/TU ngày 11/02/2022 của Tỉnh ủy. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở, định hướng thu ngân sách huyện ngay từ các tháng đầu năm để đảm bảo thu ngân sách trên địa bàn; theo dõi chặt chẽ tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư, tiến độ triển khai thực hiện của các dự án, tình hình giải ngân kế hoạch vốn đã bố trí của các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư, quản lý điều hành dự án trên địa bàn. Kịp thời tham mưu cho UBND huyện giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

III. Kế hoạch thực hiện chuyển đổi số; Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, thành lập tổ giúp việc Ban Chỉ đạo; Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo

Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của tỉnh, UBND huyện đã ban hành kế hoạch (số 216/KH-UBND ngày 31/12/2021 về thực hiện Đề án chuyển đổi số giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Tủa Chùa) và các văn bản liên quan, đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục nghiên cứu tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin huyện là cơ quan chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn tham mưu cho UBND huyện tổ chức thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc để điều chỉnh cho phù hợp.

IV. Kế hoạch phát triển du lịch 2022

Trên cơ sở Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy và của Hội đồng nhân dân huyện về phát triển du lịch huyện Tủa Chùa giai đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2030, hằng năm UBND huyện đã ban hành Chương trình phát triển du lịch hằng năm tuy nhiên công tác triển khai còn chậm, chưa hiệu quả, chưa bố trí được kinh phí để triển khai. UBND huyện đề nghị cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì tiếp tục quan tâm, nghiên cứu đề tham mưu cho UBND huyện tổ chức triển khai đạt hiệu quả, đặc biệt trong công tác xây dựng kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện trong năm 2022; phối hợp với cơ quan tài chính dự kiến nguồn kinh phí thực hiện các nội dung.

V. Kế hoạch trồng cây Mắc ca, giai đoạn 2022-2025

Xác định cây Mắc ca là một trong những cây trồng chủ lực để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhằm mục tiêu giảm nghèo bền vững cho bà con nhân dân trên

địa bàn huyện, UBND huyện đề nghị Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện tiếp tục nghiên cứu, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Hạt Kiểm lâm huyện; các xã, thị trấn rà soát số diện tích có khả năng trồng được cây Mắc ca để đưa và kế hoạch trồng hằng năm, phân đầu thực hiện vượt chỉ tiêu giao.

Trên đây là Kết luận của UBND huyện tại Phiên họp UBND huyện tháng 02/2022. Thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng HĐND&UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT. Huyện ủy;
- TT. HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Các đ/c Ủy viên UBND huyện;
- Các cơ quan, phòng, ban, ngành huyện;
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Đoàn Xuân Trường